

(ก)

## คำนำ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครให้มีการทำงานแบบบูรณาการ มีความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผนฉบับนี้กำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ ดัชนีและเป้าหมายของมาตรการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานการเจ้าหน้าที่) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาภิบาล และสำนักงานเขต

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตามจากผลการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักและสำนักงานเขต ๕๐ เขต ซึ่งนำแผนไปปฏิบัติ โดยบูรณาการการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและมีความสุข”

การจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะครึ่งปี ฉบับนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการปรับแก้ไขปัญหาและต่อยอดพัฒนาในการจัดทำโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร สำหรับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินผล ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนฯ และการติดตามประเมินผลแผนฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

มิถุนายน ๒๕๖๓

(ค)

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	(ก)
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	(ข)
สารบัญ	(ค)
สถานการณ์ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะครึ่งปี	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล	๒๔